
บันทึกรายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๖ 

วันท่ี ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๓ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ อำ๓ อเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

**************************************

ผ้มาประชุม
ลำดับท่ี ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ

๑. นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุทัย นาหอคำ
๒. นายวีรๅฒิ เพชรลาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วีรวุฒิ เพชรลาชัย
๓. ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย นารีนทร์รักษ์

นายอดิศกด้ี ภู่พระอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อดิดักด้ี ภู'พระอินทร์
๕. นายยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ยุทธนา วารุกะ
๖. นายวัชราภรณํ แขงขยัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วัชราภรณ่ แขง'ขยัน
๗. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ จักรกฤษ จำปาศรี
(ะง. นายทองทูล สุวะศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ทองทูล สุวะศรี
๙. นายอาทตยํ ชัยจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อาทตย่ ซยจนทรา

๑๐. นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมบูรณ์ ภูครองตา
(5)(5). นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ พาย ตองอ่อน
๑๒. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน
๑๓. นายสุนทร สุดแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ สุนทร สุดแก้ว

ผู้เช้าร่วมประชุม
ลำดับท่ี ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ

๑. นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อัมพร ชัยเสนา
๒. นางนิรัญ เดชเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นิรัญ เดชเมือง
๓. นายธนกฤต อาษาจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ธนกฤต อาษาจิตร
(5?. นางสาวรสธร สิงห์บุดดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ รสธร สิงห์บุดดี
๕. นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ชัยเนตร มินเทน
๖. นางสาวปัญญาภรณ์ สันติวีริยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ปัญญาภรณ์ สันติวีริยาภรณ์
๗. นางบันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลัง นันทยา ลาวัดพรม
๘. นายรัฐบุรุษ แก้วเจริญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รัฐบุรุษ แก้วเจริญ
๙. นางน้ําฝน ไซใยเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ น้ําฝน ไชใยเย็น

๑๐. นายนวพล สีซมภู ผู้อำนวยการกองช่าง นวพล สีซมภู
6)6). นางสาวสถาพร คำพุทธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สถาพร คำพุทธา
๑๒. นายวิทยา จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ วิทยา จรัสแสงเจริญ
๑๓. นางสาวสุวภัทร มืนเทน คนงานท่ัวไป สุวภัทร มิบเทน
ร)๕. นางวงจันทร์ สีซมภู หัวหน้าลำนักปลัด วงจันทร์ สีชมพู
๑๕. นางสาวสุพัคตร์ สุดอุ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สุพัคตร์ สุดอุ่น

/เริมประชุม....
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระ ท่ี 6)

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายอดิศักด๋ึ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
บัดบี ถึงเวลาประขุมแล้ว ครบองค์ประขุม ท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ 
รัตนตรัยและดำเนินการประขุม ตามระเบียบวาระการประขุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

(จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)

วันนี้ เป็นการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๖ 

เม่ือท่ีประขุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประขุมตามระเบียบวาระการประขุมครับ

เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่ม ี-

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
กระผม นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ มีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการ 
ขอหยุดประกอบกิจการท่าทรายของรายนางสุพัตรา วงษ์คงคำ ที่ประกอบกิจการบริเวณ 
หมู่ท่ี ๕ บ้านโนนยาง ขอไม่ดูดทราย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และขอ 
ยกเว้นภาษีการดูดทรายต่อเทศบาลตำบลหอคำและองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ตามที่เราไต้นำเสนอเข้าประขุมสภาฯในคราวที่แล้วว่าท่าทรายรายนี้ยังไม่ไต้ชำระภาษี ขอ 
ทำความเข้าใจเมื่อเขาไม่ไต้ดำเนินการและเขาขอยกเว้นภาษีทุกท่านคงเข้าใจ หรือมีใคร 
เห็นว่าเขาไต้ดำเนินการไหมครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะ 
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม นายอดิศักด ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภา 
เทศบาล เขต ๑ เรื่องการชำระภาษีระยะเวลาการขอยกเว้นภาษีตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไปน้ัน ผมว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรมันจะผิดระเบียบตรงไหนไหม ถ้ายกเลิก 
ก็รับทราบเพราะเขาไม่ได้ดำเนินกานดูดทรายจริง ถ้ามันไม่มีบีญหาทางกฎหมายผมก็ไม่มี 
บีญหาครับ

อย่างที่เราเห็นอยู่ว่าทางผู้ประกอบการไม่ไต้ดำเนินการดูดทรายจริง แต่เขาทำ 
เร่ืองมาข้าท่ีจริงต้องแจ้งต้ังแต่ตอนท่ีไม่ดำเนินการแล้ว

เรื่องแจ้งให้ทราบอีกเรื่องคือคุณบันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลังก็อยู่กับ 
เรามานานพอสมควร และย้ายไปที่เทศบาลนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๖๖ ทางคณะผู้บริหารจะเล้ียงส่งในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญท่านสมาซิกเข้า 
ร่วมกิจกรรมในวับนั้น เราตกลงกับไว้ว่าเครื่องดื่มนั้นทางคณะผู้บริหารจะรับเป็นเจ้าภาพให้ 
อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมสมทบค่าอาหาร เราจะทำแบบบุฟเฟ่ต์ เราเริ่มเวลา ๑๖.๓๐ น. 
เป็นต้นไป หรือทางสมาซิกมีความคิดเห็นอย่างไรครับ

ผมคิดว่าเราทำเหมือนเดิมที่เคยปฏิบัติมา ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำอยาก 
หารือกับทางสมาซิกสภาเทศบาลว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

/นายอดิศักด...
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นายอติศักด๋ิ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ระเบียบวาระท่ี ๒

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายอติศักดิ๙ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องนี้เราหารือกันหลังเลิกประชุมสภา 
ดีกว่าเรายังนำเรียนท่านนายกเทศมนตรียังทันอยู่ครับ

เรื่องแจ้งให้ทราบเครื่องเสืยงที่เราตั้งงบประมาณไว้ปี ๒๕;๖๖ นั้นเราได้รับมอบ 
มาแล้ว เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖)๖ การใช้งานเราจะนำมาบริการประซาขนในภาพรวม 
บุญประจำปีต่างๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทางหมู่บ้าน ในวันงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ 
กองคลังถ้าฝนไม่ตก เราจะนำมาทดสอบเสียงด้วยครับ

สอบถามครับเคร่ืองเสียงกรณีงานผูกแขนเราสามารถนำไปใช้ได้ไหมครับ

ไม่ได้ครับได้เฉพาะงานส่วนรวมเท่าน้ันครับ

เร่ือง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที, ๓/๒๕;๖๖ (ครั้งที่ ๑) 
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕; สิงหาคม ๒๕;๖๖ และ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย สามัญ 
สมัยท่ี ๓/๒๕๖)๖ (คร้ังท่ี ๒) ประชุมเมื่อ'วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖)๖ ที่ได้แนบรายละเอียด 
กับหนังสือเขิญประชุม ทุกท่านคงได้อ่านทำความเช้าใจแล้ว มีสมาซิกท่านใดแก้ไข 
เปล่ียนแปลง ก่อนขอคำรับรอง เชิญครับ...

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะ 
ผู้บริหารและผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพาย ตองอ่อน สมาซิกสภาเทศบาล 
ตำบลหอคำ เขต ๒ ผมขอแก้ไขคำพูดของผมหน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๓ เรื่องถนนสูพื้นที่ 
การเกษตร เปลี่ยนเปีนถนนสู'พื้นที่การเกษตร เพิ่มไม้เอกครับ ขออนุญาตเรียนถาม 
เกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมผม 
รู้สึกว่าข้อความของผมโดนตัดออกนะครับ เพราะข้อความได้ขาดหายไปหลายประโยค 
ท่านได้ตัดจริงไหมหรือเปีนคำพูดท่ีเสียหายจึงตัดออกขอคำช้ีแจงด้วยครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะ 
ผู้บริหารและผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอดิคักดิ้ ภู่พระอินทร์ สมาขิกสภา 
เทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ผมขออนุญาตชี้แจงในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม ตามระเบียบในการบันทึกรายงาน 
การประชุมไม,จำเป็นต้องจดทุกตัวอักษรจะจับแต่ประเด็นๆที่สำคัญ แต่ถ้าท่านคิดว่าคำพูด 
ของท่านที,ตกหล่นหายไปนั้นเป็นข้อความที,มีความสำคัญในการประชุมในการบันทึก 
สามารถแก้ไขได้ครับไม'มีป้ญหาสามารถแก้ไขได้ เราสามารถเพิ่มเติมคำพูดของท่านได้ 
ส ่วนตัวของผมเป็นคนพูดเยอะในที่ประชุมแต่ผมตรวจรายงานการประชุมแล้วเป ็น 
ข้อความที่ยอมรับได้ไม่ขาดตกบกพร่องในสาระสำคัญผมก็รับได้แต่ถ้าเอาคำพูดของผมทุก 
คำพูดไปใส่ผมว่าเยอะครับ ในการตรวจรายงานการประชุมผมขอซี้แจงการตรวจรายงาน 
การประชุมของเราเราตรวจทุกตัวอักษรคำผิดคำถูกที,ท่านเห็นคือหลุดออกจากที่เราอ่าน 
กันมา

/ตรวจกันมา...



นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประรานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๔

ระเบียบวาระท่ี ๕ 
ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

-๔-
ตรวจกันมาก็ขอบคุณท่านด้วยครับที่ทำให้ได้ทราบว่าตกหล่นตรงไ,หนยินดียอมรับแกไขที่ 
ท่านให้แก้ไขนะครับ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใซ้เวลานานพอสมควรครั้งที่ 
แล้วตรวจเสร็จ ๑๒.๔๐ น. ชี้แจงให้ท่านทราบแจ้งทุกท่านที,คำพูดตกหล่นหรือหายไป 
แก้ไขได้ทุกครั้งก่อนขอคำรับรองเพราะถ้ารับรองไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้ครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ ตามท ีด ูก ็ม ีหลายประโยคและม ี 
สาระสำคัญที,ขาดหายไปแตกไม,เป็นไร เพราะว่าได้ทราบและเข้าใจแล้วเพราะประธาน 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงแล้วท่านจะไม่บันทึกข้อความทั้งหมดเอา 
เฉพาะประเด็นที'มีสาระสำคัญแต่ส่วนที,ขาดหายก็มีความสำคัญ เพราะรายงานการ 
ประชุมสภาเราต้องส่งไปยังอำเภอเมืองบึงกาฬ เพราะอยากให้ทางอำเภอได้เข้าใจเวลาเรา 
ประชุมการประชุมของเราพูดกันจริงหรือไม่หรือเล่นละครประมาณนี้ครับ ไม่เป็นไรแต่ 
ขอให้เข้าใจว่าคำพูดของผมท่านอาจจดตกหล่นก็ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าจะรื้อก็เอาข้อความที่ 
เราบันทึกเสียงไว้มาเปิดใหม่ถึงจะได้หมดทุกถ้อยคำ ขอบคุณครับ

สรุปแล้วท่านจะให้ดำเนินการแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าแก้ไขก็จะได้เช็คบันทึกข้อความ 
ใหม่ครับ

ผม'ไม,เพิ่มคำพูดครับ ผมจะเพิ่มแค,ไม้เอก จากสูพื้นที่การเกษตร เป็น สู'พ้ืนท่ี 
การเกษตร ครับ

ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพิ่มเติมตามนี้นะครับ มีสมาขิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม 
เชิญครับ....ถ้าไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือไม'มีคำช้ีแจงใด ผมก็ขอมติที่ประชุมเพื่อขอ 
คำรับรองการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕:๖๖ คร้ังท่ี ๑,๒

สมาขิกสภาฯ ท ่านใดรับรองรายงานการประข ุมสภาฯสม ัยสาม ัญ สมัยที่ 
๓/๒๕๖๖ คร้ังท่ี ๑,๒ ยกมือครับ

- มติท่ีประขุมรับรอง รายงานการประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๖ 
คร้ังท่ี ๑ และ ๒ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

เรื่องกระทู้ถาม
- ไม ่ม ี-

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม'มี -

เร่ืองท่ีเสนอข้ึนใหม่
๕:.๑ ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๖ ไว้เบิกจ่าย 

เหลือมปีกรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน
๕.๒ ญัตติขอความเห็นขอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการอาคารบังคับ 

นํ้าหนองปลาดุกพื้นที่รับประโยขน์ ๓๕0 ไร่ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง 
กาฬ

๕.๓ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ แต่ละสมัยและกำหนดวันเริ่มประชุม 
สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

๕.๔ ญัตติขอความเห็นขอบจากสภาเทศบาลตำบลหอคำในการยินยอมให้เข้าร่วมกำจัด 
ขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองบึงกาฬ

/ฃอเชิญท่าน...



ขอเซิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อภิปรายเกี่ยวกับการเสนอญัตติเริ่มจากข้อ 
๕.๑ เชิญครับ

นายอัมพร ชัยเสนา เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติก ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕:๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีกัดไป จำนวน ๔ 
โครงการ ดังนี้

กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธารายจ่ายเพ่ือการลงทุน
หมวด ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง และค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (ม.๑,ม.๖,ม.๘) จำนวน 

๒๕๖,๐๐๐ บาท
- เป็น,โปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๕๐(๒) มาตรา ๕๑(๓)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) หน้าท่ี ๒๔ ลำดับท่ี ๑๐

๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเลียบทางหลวง หมู่ท่ี ๑ บ้านหอคำ 
จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๕๐(๒) มาตรา ๕๑(๓)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)หน้าท่ี ๕๒ ลำดับท่ี ๑๑
๓. โครงการก่อสร้างร้ัวกำแพงตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอคำ

จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๕๐(๒) มาตรา ๕๑(๓)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) หน้าท่ี ๒๔ ลำดับท่ี ๑๓
๔.โครงการก่อสร้างเมรุวัดป่าเทพวิมุต หมู่ท่ี ๑ บ้านหอคำ จำนวน ๗๔๓,๐๐๐ บาท
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๕๐(๒) มาตรา ๕๑(๓)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) หน้าท่ี ๖๓ ลำดับท่ี ๓๕
รวมเป็นเงินท่ีฃอกับเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพันท้ังส้ิน ๑,๔๙๙,๐๐๐ 

บาท (หน่ึงล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)

กฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ 
ผูกพันแต่มิความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง 
มิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ

/คุณภาพเปล่ียน...

-๕-



ร.ต.ด.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิศักด ภู่พระอินทร์ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสมบูรณ์ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายนวพล สีซมภู 
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตริตำบลหอคำ

คุณภาพเปล่ียน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี

วัตถุประสงค์เดิมตามท่ีไดัรับอนุมัติให้กันเงินไว้กรณีท่ีองค์กรปกครองล่วนท้องถ่ินไดัก่ฎหน้ี
ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน 
เหลือจ่ายจากเงินด้งกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเปีนเงินสะสม ”

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย 
สามัญ สมัยท่ี ๔เ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาอบุม้ติ

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำไต้เสนอญัตติขอกันเงินงบประมาณประจำปี 
๒๕๖๖ กรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน ก่อนขอมติที่ประชุมสภาฯ มีสมาซิกท่านใดแสดงความ 
คิดเห็นหรืออภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะ 
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอดิศักดี้ ภู1พระอินทร์ สมาซิกสภา 
เทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ การกันเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ผมเห็นด้วยในการ 
พัฒนาเราต้องดำเนินการ ถนนลูกรังเลียบทางหลวงแผ่นดินนั้นถ้าหมดข่วงฤดูฝนอยากให้ 
เร่งตำเนินการ เพราะเวลาเราไปร่วมงานศพที่วัดป่าเทพวิมุตนั้นลำบากมาก ตอนขาไปไม่ 
เปีนไรแต่ตอนขากลับมานั้นต้องย้อนศรเพราะไม่มีใครไปกลับรถถึงบ้านอาฮงเพราะมันไกล 
ส่วนใหญ่จะย้อนศรกันและมันอันตรายไม่ปลอดภัยครับฝากไว้เท่าน้ีครับ

มีสมาซิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ

-๖-

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะ 
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภา 
เทศบาลตำบลหอคำ ผมอยากเพ่ิมเติมจากท่านอดิศักด้ิ ภู่พระอินทร์ งบประมาณของหมู่ที่ 
๖ บ้านม่วงมีซัย ก็เป็นถนนลูกรังเหมือนกันล้าฝนหายแล้วอยากให้รีบตำเนินการเลยครับ 
ขอบคุณครับ

เห็นด้วยกับท่านสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ ครับ ที่เสนอแนะเป็นเรื่องที่ดี 
ผู้อำนวยการกองช่างเราทำเรื่องขออนุญาตไปท่ีแขวงทางหลวงนั้นเขาตอบรับอนุมัติมาหรือ 
ยัง

ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาเลยครับ

มันยังติดปีญหาอยู่ตรงนี้ เพราะเรารอให้ทางหลวงนั้นอนุญาตเพราะเขารอให้การส่ง 
มอบถนนเส้นนี๋ให้เรียบร้อยก่อนกรณีถนนลูกรังเลียบทางหลวง หมู่ท่ี ๑ ส่วนของหมู่ที่ ๖ 
จะเร่งดำเนินการให้ครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



มติท่ีประ,ชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ร.ต.ต.ลมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

สมาซิกท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ...หากไม่มีผมจะขอ 
มติ...สมาซิกท่านใดเห็นขอบญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 
กรณียังไม,ก่อหน้ีผูกพัน ยกมือครับ

-ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีไม่ 
ก่อหน้ีผูกพัน ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

๕.๒ ญัตติขอความเห็นขอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการอาคาร 
บังคับนี้าหนองปลาดุกพื้นที่รับประโยขน์ ๓๕๐ ไร่ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรืซ้ีแจงรายละเอียดครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
ข้าพเจ้า นายอัมพร ขัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติ 

ขอความเห็นชอบการส่งมอบ-รับมอบ โครงการอาคารบังคับนี้าหนองปลาดุก พื้นที่รับ 
ประโยชน์ ๓๕๐ ไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประซาขนร่วมใช้ประโยชน์ร่วมกันในการ 
พัฒนาดูแลรักษาตลอดจนการถ่ายโอนทรัพย์สิบและอำนวยการบริการให้เกิดประโยชน์ 
สูง:สุด

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบึญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๔๗๗๗๓ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เร่ือง ข้อหารือ 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.กรณีข้อหารือ ๑ กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธี้แก'หน่วยการบริหาร 
ราขการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ 
ดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ 
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นขอบจากสภาหน่วยการบริหารส่วนท้องถ่ิน และเป็น 
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้ว จะต้องดำเนินการตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด ๙ การบริหารพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนฝ่ายสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
จำนวน ๓ คน เพื่อศึกษาการพิจารณารับมอบโครงการฯ ดังกล่าว

เพ่ิมเติมทางหน่วยงานกรมขลประทานมีหนังสือขอให้เทศบาลตำบลหอคำ แต่งต้ัง 
คณะกรรมการ เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาการรับมอบโครงการฯ และให้ทางสภา 
เทศบาลตำบลหอคำแต่งต้ังกรรมการมา ๓ ท่าน ให้เสือกกันในวันน้ีเลยครับ

เป็นการอภิปรายรายละเอียดของท่านนายกเทศมนตรี ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ให้สมาซิกเสนอ ๓ ท่านเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาข้อดีข้อเสียพิจารณารับมอบ 
โครงการอาคารบังคับนํ้าหนองปลาดุก มีสมาซิกเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมหรือไม่เชิญครับ

*

/นายอดีคักดี...



นายอดิศักด๋ึ ภู่พระอินทร์

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอตำ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะ 
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอดิศักด ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภา 
เทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ในฐานะที่ผมคลุกคลีอยู่กับกรมชลประธานโครงการชุดลอก 
เราจะเห็นบริเวณหมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวทองบริเวณโนนหอ ก็เป็นระบบเหมือนกับหนอง 
ปลาดุกแต่ของหมู่ที่ ๗ เขาไม่ส่งมอบ แต่ของหมู่ท่ี ๒ บ้านสะง้อ นั้นเขาส่งมอบถ้าเรารับ 
มอบไว้ก็ดี เพราะถ้าเรามีโครงการอาคารบังคับนํ้าหนองปลาดุกอยูในมือ เพราะเคยเสนอไว้ 
ในสภาเทศบาลตำบลหอคำว่าจะทำหนองปลาดุกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้ายังอยู่กับเขาเราก็ 
เข้าไปทำอะไรไม่ไต้กว่าจะดำเนินการขออนุญาตเรื่องก็ข้าทำหนังสือกลับไปกลับมาทำให้ 
ล่าข้า อันนี้เป็นความคิดของผม ถ้าสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำเห็นว่าผมเหมาะสมท่ีจะ 
เป็นกรรมการผมก็ฃอเสนอตัวเองเข้าร่วมเป็นกรรมการรับมอบโครงการอาคารบังคับนั้า 
หนองปลาดุก ถ้าท่านเห็นว่าผมมืความรู้ความสามารถ ยกตัวอย่างของหนองบัวทองก็เป็น 
พื้นที่ใหญ่เหมือนกันถ้าเราจะเข้าไปทำอะไรก็ต้องทำหนังสือขออนุญาตถ้าเกิดเราไปทำ 
อาคารเขาเสียหายเราก็ต้องรับผิดขอบ แต่ของหนองปลาดุกเขามอบให้เราสามารถเข้า 
ดำเนินการไต้และรับผิดขอบในการซ่อมเองแต่เขาก็จะให้คำปรึกษาเราในทุกๆต้านท้ังให้คำ 
เสนอแนะในความคิดผมเรื่องการประสานกับทางชลประทานคาดว่าจะไต้รับการดูแลครับ 
ขอบคุณครับ

ผมขอเพ่ิมเติมเมื่อสองวันท่ีผ่านมามืหนังสือด่วนเข้ามาให้เสนอโครงการท่องเท่ียวท่ีจริง 
มันต่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งกันไม่ทัน มืแค่เทศบาลตำบลหอคำที่ดำเนินการส่ง 
โครงการขอรับงบประมาณไว้ ๒ โครงการ คือบริเวณหนองปลาดุกขอเป็นลานคอนกรีต 
เสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบหนอง อีกโครงการบริเวณหนองกุดเปง 
หมู่ท่ี ๑ บ้านหอคำ ก็เป็นถนนคอนกรีตรอบหนองเหมือนกัน ผมคิดว่าน่าจะรับมอบไว้ครับ 
เพราะเราจะไต้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันต่อไปเพราะสถานที่มันเหมาะสม คิดว่าปีหน้า 
ถ้าเราไต้รับมอบโอนมาแล้วการจัดงานวันลอยกระทงคงมาจัดที่หนองปลาดุกเพราะเป็น 
สถานท่ีเหมาะสมติดถนนทางหลวง ครับเพ่ิมเติมเท่าน้ีครับ

ผมคิดว่าทางหน่วยงานฃลประทานคงพิจารณาและคงกำหนดไว้ในแผนแล้วว่าจะทำ 
อย่างไร มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเพ่ิมเติมก่อนจะเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการเชิญครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพาย ตองอ่อน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
เขต ๒ ขออนุญาตทวนความนิดหน่ึงครับ เม่ือสมัยท่ีผ่านมาทางสภาเทศบาลตำบลหอคำไต้ 
มีมติเห็นขอบในการทำศูนย์ประมงเพาะพันธุปลานํ้าจืด และก่อนที่เราจะเห็นขอบเกี่ยวกับ 
เรื่องการเพาะพันธุปลาน้ําจืดน้ันเราไต้มืการกันพ้ืนท่ีไว้เพ่ือให้ประชาซนในเขตพ้ืนท่ีไดใข้ 
ประโยชน์ และท่ีเรากันเขตไว้น้ันเรายังมืสิทธึ๋ในท่ีเรากันไว้ไหมอับน้ีสอบถามก่อนท่ีเราจะ 
ดำเนินการเลือกคณะกรรมการสมาซิกสภาไต้คัดเลือก หรือว่าเขตท่ีเรากันไว้น้ันตกไปแล้ว 
ขออนุญาตสอบถามครับท่านประธานครับ

ยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมท้ังศูนย์ประมงเพาะพันธุปลาน้ําจืด พ้ืนท่ี 
๑๐๐ ไร่ยังเหมือนเดิม ตรงน้ีอยู่ท่ีเขากำลังดำเนินการขออนุญาตเพราะเราไต้มีมติเห็นชอบ 
ไปแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับท่าน



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายพาย ตองอ่อน 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสมบูรณ์ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปอัดเทศบาลฯ

ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ เชิญครับท่านพาย ตองอ่อน

ขออนุญาตครับเกี่ยวกับเร่ืองของซาวบ้านก่อนนี้เรามีมติเห็นขอบพ้ืนท่ีที'เราข0กันไว้น้ันท่ีมี 
ไว้ให้ขาวบ้านใช้ประโยซน์ร่วมกันความกว้างตามแนวถนนหลวงสาย ๒๑๒ ระยะทาง 
ประมาณร้อยกว่าเมตรถ้าผมจำไม่ผิดส่วนน้ียังมีอยู่ไหมทุกวันนี้หรือว่าชุบกันไปแล้วขอบคุณ 
ครับท่านประธาน

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำได้ตอบไปแล้วนะครับว่ายังเหมือนเติมตามที่เรากัน 
พื้นที่ไว้ตอนนี้เราต้องการคณะกรรมการที่จะไปพิจารณารับมอบโครงการอาคารบังคับนํ้า 
หนองปลาดุก ส่วนที่เรากันพื้นที่ไว้ยังเหมือนเดิมครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเชิญ 
ครับ

ตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการพิจารณารับมอบโครงการอาคารบังคับนี้า 
หนองปลาดุก ผมขอเสนอนายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภา ฯ เขต ๑

เชิญท่านอุทัย นาหอคำ ครัน

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะ 
ผู้บริหารและผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ตรง 
นี้Iนการเลือกคณะกรรมการขอรายละเอียดนิดหนึ่งกรรมการเราจะเลือกกี่คน เท่กท่ีดู'จะมี 
ท้ังสมาชิกสภาฯ ช้าราซการ หรือคณะผู้บริหาร อันนี้ฝ่ายละ ๑ ท่าน และต้องมีพยานอีก ๒ 
คน พยานตรงนี้เป ีนส่วนหนึ่งในคณะกรรมการหรือไม่ครับ ผมขอเสนอว่าการเลือก 
คณะกรรมการผมเห็นด้วยกับท่านอดิศักดี้ ภู'พระอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อยากให้เลือก 
บุคคลที่มีข้อมูลและเช้าใจมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในอนาคต เช้าใจว่าต่อไปหลังการรับ 
มอบต้องมีกระบวนการดูแลและบำรุงรักษามีมาตรการปกป้องทรัพย์สิน หรือการเช้าไปใช้ 
ประโยชน์ร่วมกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ผมอยากให้คนที่มีความถนัดมีข้อมูลและความรู้ 
ผมขออนุญาตท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ ผมขอสละสิทธี้ในการเป็น 
คณะกรรมการ ผมขอเลือกท่านอดิศักด้ิ ภู่พระอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 
๑ แทนครับ ซ่ึงมีความเหมาะสมกว่าครับ

เม่ือลักครู่ท่านอุทัย นาหอคำ ได้ถามว่าการคัดเลือกคณะกรรมการกี่คน ก็คือคัดเลือก 
สมาชิกสภาฯ ๓ ท่าน ก็ดำเนินการคัดเลือกวันนี้เลยครับส่วนพยานก็เป็นพยานไม่ได้เป็น 
คณะกรรมการครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ที่เสนอญัตติขึ้นมาขอคณะกรรมการฝ่ายสภาเทศบาล ๓ ท่าน 
เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการบริหารงานในการพิจารณาการรับโอน เวลาทางกรม 
ชลประทานเขาเช้ามาเมื่อเราพิจารณารับโอนหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่านายกเทศมนตรี 
พิจารณาแต่ผู้เดียวหรือนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลพิจารณาแค่ ๒ คน เป็นอะไรมาก็ 
ร่วมรับผิดขอบไม่ใช่โยนมาให้แต่ปลัดกับนายกเทศมนตรีไมใช่อย่างน้ัน เพ่ือท่ีจะให้ทางสภา

/ตำบลหอคำ..



-๑๐-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายทองพูล สุวะศรี 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายวีรวุฒิ เพขรลาขัย 
สมาชิกสภา ฯ เขต ๒

นายอดิศักด๋ี ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เทศบาลตำบลหอคำซึ่งเป็นตัวแทนของซาวบ้านพี่น้องประขๅฃบจำบวนเจ็ดพิญกว่ๅคนั[น 
ตำบล หอคำของเราได้มีส่วนร่วมพิจารณาในการรับมอบโครงการ การรับมอบโครงการ 
คือการรับมอบในส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีในการขุดลอกรวมทั้งอาคารท่ีทำการเปีดบิเดน้ํารวมท้ังท่ีชุะ 
มีการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต เมื่อรับมาแล้วจะได้พิจารณาต่อไปว่าจะให้ประซาชน 
เข้าใช้ประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้ก็คือคณะกรรมการขุดนี้ ทั้งท่านนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
หนีไม่พ้นอยู่แล้วแต่อยากให้ทางสมาขิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการ ๓ คน ต้องร่วมเป็น 
คณะกรรมการ อย่างท่านอดิคักด๋ี ภู่พระอินทร์ สมาขิกสภาฯ เขต ๑ ท่านก็ได้เสนอตัวแล้ว 
ท่านมีความรู้ความสามารถเรื่องโครงการต่างๆของขลประทาน ท่านก็เสนอตัว ส่วนท่าน 
รองประธานสภาได้เสนอท่านอุทัย นาหอคำ ก็เพ่ีอเป็น ๑ ในคณะกรรมการขุดนี้ พยาน ๒ 
คนก็เป็นกฎระเบียบเบื้องต้น ถ้าท่านเสนอสมาชิกสภาทั้ง ๑๒ ท่านเขาก็จะแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการทั้ง ๑๒ ท่าน แต่ท่ีเสนอญัตติน้ีขอสมาขิก ๓ คน แต่ว่าถ้าสภาเทศบาลอยาก 
เสนอแค่คนเดียวก็ได้ เพราะเป็นญัตติเสนอคนเดียวก็พอได้ แต่เพี่อให้เกิดความรอบคอบ 
ไม่ใซ่ผู้ใดผู้หน่ึง อย่างท่านอดิคักด๋ี ภู่พระอินทร์ เสนอตัวเดี๋ยวก็จะหาว่ารู้จักกันก็ว่ากันไปอีก 
ก็อยากให้มีคนอ่ืนด้วยอธิบายเพ่ิมเติมเท่าน้ีขอบคุณครับ

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำครับ เชิญท่านสมาขิกครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ ผมขอเสนอตัวแทนของสมาขิกสภาฯ เขต 
๒ ผมขอเสนอท่านพาย ตองอ่อน สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒

ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับผมไม่ถนัดเร่ืองน้ําผมขอสละสิทธ้ิครับ

เชิญท่านทองพูล สุวะศรีครับ

ผมขอเสนอนายวีรวุฒิ เพขรลาชัย สมาขิกสภาเขต ๒ ครับ

ครับผมตามเสนอครับ

เรียนประธานสภาเททศบาลตำบลหอคำ ผมขอเสนอนางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑ ครับ

ยินดีคะ

ตามท่ีสมาซิสภาเททศบาลตำบลหอคำได้เสนอซ่ือสมาขิกสภาเทศบาลร่วมเป็น 
คณะกรรมการพิจารณาส่งมอบ-รับมอบ โครงการอาคารบังคับนํ้าหนองปลาดุก พ้ืนท่ีรับ 
ประโยชน์ ๓๕๐ ไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สรุปคณะกรรมการ ๓ ท่านคือ 

๑. นายอดีคักด๋ี ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 
๒. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 
๓. นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำเขต ๒

/ ๆ เ ส ิ ท ี ่ ๆ ๆ เ



-๑๑

มติทีประซุบ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาๆ/ปลัดเทศบาลฯ

นายอดิศักด้ี ภู่พระอินทร์ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประซุม

นายสมนุร๓ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

-ท่ีประ'ขุมมีมติเห็น'ชอบแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการอาคารบังคับ 
บ้ําหนองปลาดุก ๓ คน คือ

๑. นายอคิคักด๋ึ ภู่พระอินทร์ สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 
๒. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ 
๓. นายวีรวุฒิ เพขรลาขัย สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ 

ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

(ะ.๓ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ แต่ละสมัยและกำหนดวันเริ่ม 
ประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

ให้สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำพิจารณาว่าจะเอากำหนดระยะเวลาตามเดิมหรือ 
เปล่ียนแปลงอย่างไรเชิญครับ

เราได้มีตัวอย่างเดิมของจที่แล้วแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้วให้ทางท่านสมาขิก 
สภาเทศบาลตำบลหอคำช่วยกันพิจารณาผมขอแค่สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ไว้คงเดิมครับ 
เพราะเป็นห้วงของการจัดทำเทศบัญญ้ตครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กำหนดตามห้วงเดิมครับแก้ไขแค่ไม่ให้ตรงเสาร์อาทิตย์ครับ 
อย่างสมัยสามัญสมัยท่ี ๒ เร่ิม ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ -  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ เร่ิม ๑ สิงหาคม -  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
สมัยสามัญสมัยท่ี ๔ เร่ิม ๒๐ กันยายน -  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ 
สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๘ เร่ิม ๓ กุมภาพันธ์ -  ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ 

ผมขอเสนอตามนี้ครับขอบคุณครับ

มีสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำเห็นต่างจากท่านอดิศักดิ้ ภู่พระอินทร์ สมาชิกสภาฯ 
เขต ๑ เชิญครับ...ถ้าไม,มีผมจะขอมตินะครับ สมาซิกท่านใดเห็นขอบการกำหนดสมัย 
ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ แต่ละสมัยและกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ตามท่ีท่านอดิศักด้ี ภู'พระอินทร์ เสนอยกมือครับ

ทีประขุมมีมติเห็นขอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ แต่ละสมัยและ 
กำหนดวันเร่ิมประขุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีลัดไปและมีกำหนด ๓๐วัน 
■สมัยประขุมสมัยสามัญสมัยท่ี ๒ เร่ิม ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
■สมัยประขุมสมัยสามัญสมัยท่ี ๓ เร่ิม ๑ สิงหาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
■สมัยประขุมสมัยสามัญสมัยท่ี ๔ เร่ิม ๒๐ กันยายน - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ 
■สมัยประขุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๘ เร่ิม ๓ กุมภาพันธ์-๔ มีนาคม 
๒๕๖๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ เราได้ประชุมถันมานานพอสมควรผม 
ขออนุญาตพักการประชุมครับ

ครับเราได้ดำเนินการประชุมมานานพอสมควรผมขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ

/พักการประชุม...



เร่ิมประขุม
พักการประขุมเวลา 6)(5).(9)(3แ 14. 

เวลา ๑0.๒๐ น.

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์

ประธานสภาฯ
เรายังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอใหม่ ข้อ ๕.๔ ญัตติขอความเห็นชอบจาก 

สภาเทศบาลตำบลหอคำ'ในการยินยอม1ให้เข้าร่วมกำจัด'ขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองบีง 
กาฬ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายอัมพร ชัยเสนา เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ข้าพเจ้านายอัมพร ขัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขอ 
ความเห็นขอบจากสภาเทศบาลตำบลหอคำในการยินยอมให้เข้าร่วมกำจัดขยะมูลฝอยกับ 
เทศบาลเมืองบึงกาฬ ณ ศูนย์การจัดการมูลขยะฝอยฯ รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง 
ร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ (เห(วบ) และหนังสือเทศบาลเมืองบึงกาฬ ที, บก 
๕๒๐๐๔/๑๓๖๓ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย 
สามัญสมัยท่ี ๔/๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นขอบ

ขออธิบายเพื่มเติม คือบ่อขยะของเรานั้นเขาแจ้งว่ายังไม่สมบูรณ์แบบ ๑๐๐96 ขอ 
เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำ อธิบายเพิ่มเติมครับ

นายสุนทร สุดแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

เนื่องจากว่าสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเขตอุดรธานี ออกตรวจเป็นประจำทุกปี 
ถึงแม้ว่าบ่อขยะเราจะมืกำจัดขยะโดยการฝังกลบโดยไม'ไปรบกวนขาวบ้านรบกวนก็ 
รบกวนน้อย แต่'ว่าเนื่องด้วยกฎกระทรวงสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเขาออกมาดู 
แล้ววิธีการฝังกลบบ่อขยะของเรามันไม'เป็นไปตามหลักวิชาการ ๑๐๐0/0 เหมือนที'ท่าน 
นายกเทศมนตรีว่ามา ถ้าให้ถูกหลักการฝังกลบต้องปูผ้ายางและฝังท่อขยะถึงสลายตัวเอง 
ได้ ของเราน้ันไม' ๑๐๐96 ขยะทำลายตัวเองไม'ได้ต้องใช้เวลา ๑๐๐ ปี เพราะฉะนั้นเมื่อ 
ตรวจแล้วเขาอะลุ่มอส่วยให้เราใซได้ แตกแจ้งให้เราไปร่วมกับเทศบาลเมืองบึงกาฬ ณ 
ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เพราะเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้รับงบประมาณจาก 
สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาสองร้อยกว่าล้านบาทมาสร้างโรงขยะที'ศูนย์ของ 
เขา เพราะฉะนั้นเราต้องมีการตั้งงบประมาณที'เคยได้พูดในสภาเทศบาลแล้วว่าตั้ง 
งบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือนำขยะไปท้ิงที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ เราก็ไม่ไปท้ิงทุก 
วันหรอกอาจเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้ง หรือคร่ึงเดือนไปครั้งหนึ่ง ส่วนหนึ่งเราก็ทิ้งที่ 
บ่อขยะของเรานี้ละ แต่เม่ือ เราจะนำขยะไปทิ้งที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ เราต้องทำบันทึก 
ข้อตกลง (/หอบ) กับเทศบาลเมืองบึงกาฬ เมื่อทำ เหอบ แล้วเทศบาลเมืองบึงกาฬ เลย 
แจ้งเป็นหนังสือมาให้เราว่า สภาเทศบาลตำบลหอคำ ต้องมืความเห็นขอบให้ความยินยอม 
ในการเข้าร่วมกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองบึงกาฬ ล้าเราไม'นำขยะไปท้ิง ณ ศูนย์ 
กำจัดขยะมูลฝอยฯ กับเทศบาลเมืองบึงกาฬ บ่อขยะของเราจะถูกปิดล้าถูกปิดเราต้องนำ 
ขยะไปท้ิงเหมือนเทศบาลหนองเลิง เทศบาลตำบลไคสี หรือเทศบาลอื่นที่อยูในเขตอำเภอ 
เมืองบึงกาฬ ถ้าของเรานำไปทิ้งทุกครั้งทุกวันนั้นคงต้องใช้งบประมาณในการตำเนินการปี 
ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เราก็ทำคร่าวๆไว้ลัก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้พอไดไปท้ิงบ้าง 
แต่เราก็ไปท้ิงบางคร้ังล้าท้ิงท้ิงหมดเราก็สู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว จึงนำเรียนที่มาที'ไปในการเสนอ 
ญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ /ร.ต.ต.สมัย...



-๑ สา-

นายอติศักด้ื ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์

ประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ระเบียบวาระท่ี ๖

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

บายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรี ฯ

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ท่ีซี้แจงให้กับสมาขิกได้รับทราบ มีสมาขิกท่าน 
ใดแสดงความคิดเห็นก่อนขอมติเชิญครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผมนายอดิคักดื้ ภู่พระอินทร์ สมาขิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ เขต ๑ ผมขออภิปรายเล็กน้อยทีแรกผมอ่านข้อมูลผมไม,เข้าใจและสงสัยว,าจะ 
สอบถาม แต่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ และท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำได้ 
อธิบายแล้วและเข้าใจแล้ว ตอนแรกผมว่าจะเสนอว่าถ้าเขาบังคับให้ไปทิ้งเราค่อยไปเป็น 
การประหยัดค่าใข้จ่าย แต่ได้ทราบแล้วว่าเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราไม่ไปเราจะถูกปิดบ่อขยะ 
เราก็เลยไปเพื่อให้เข้าองค์ประกอบเรายังบริหารจัดการบ่อขยะของเราไปได้อิก เป็นสิ,งท่ีดี 
ครับที่ทางท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำและท่านนายกเทศมนตรี เล็งเห็นตรงนี้เพราะถ้า 
เราดื้อดึงเราจะเจอปีญหาในวันข้างหน้าวิธีนี้ก็สามารถทำให้เราหายใจไปได้สักระยะหนึ่ง 
ในส่วนตัวผมทำตามแนวทางที่ท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำและท่านนายกเทศมนตรีได้ 
ไปร่วมประขุมมาครับ ขอบคุณครับ

ขอให้สมาขิกได้วินิจฉัยและพิจารณาร่วมกันครับ มีสมาขิกท่านใดแสดงความคิดเห็น 
ก่อนขอมติเชิญครับ...หากไมมีผมจะขอมตินะครับ สมาขิกท่านใดเห็นขอบญัตติขอความ 
เห็นขอบจากสภาเทศบาลตำบลหอคำในการยินยอมให้เข้าร่วมกำจัดขยะมูลฝอยกับ 
เทศบาลเมืองบึงกาฬ ยกมือครับ

-ท่ีประขุมมีมติเห็นขอบและให้การยินยอมให้เข้าร่วมกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาล 
เมืองบึงกาฬ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

เรื่องอื่นๆ

ท่านใดมืเรื่องอื่นๆ เสนอเชิญครับ

ขอหารือเกี่ยวกับเรื่องงานวันลอยกระทงผมไม,อยากรบกวนท่าน ถ้าจะเชิญประขุมอิก 
คร้ัง ต้องขอโทษท่านด้วยนะครับเพราะรายละเอียดตามโครงการเดิมไม่มืเอกสารให้กับทุก 
ท่านนะครับถ้าหากว่าไม่ละเอียดจะเชิญประชุมอิกครั้ง เพราะรายละเอียดมืแค่ผมคนเดียว 
ถ้าคุยแล้วและเสร็จในวันนี้ก็จะไม่ได้เชิญประชุมอิก เพราะผมได้คุยกับทางท่านกำนันแล้ว 
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ก็จะนำเสนอในที,ประชุมอิกครั้งครับ เราจะคุยหารือกันวันนี้เลย 
ไหมหรือจะให้เชิญประชุมกันอิกครั้งหนึ่ง คุยกับทางท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำแล้วว่า 
จะนำเสนอวันนี้เลย เพ่ือไมให้เสียเวลาทุกๆท่าน เพราะรายละเอียดตามเดิมของปีที่ผ่าน 
มาท้ังหมดเลย เพราะเราก็ต้องพิงความเห็นของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราะเขาต้อง 
รับงบประมาณไปดำเนินการ ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ คือ 
งบประมาณในการคำเนินการนั้นรายจ่ายตามเดิมปีท ี่ผ ่านมา สถานที,จัดงาน คือ หมู่ท่ี ๗ 
บ้านหนองบัวทอง งบประมาณในการดำเนินการเท่าเดิมคือ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ คือ กองการศึกษา ค่าใช้จ่าย คือ

/สมทบค่าวัสดุ...



-๑๔-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอาทิตย์ ชัยจันทรา 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรี ฯ

นายอดิศักด๋ึ ภู่พระอินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

สมทบค่าวัสดุทำกระทงท้ัง ๑๔ หมู่บ้านๆละ ๓,0๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุค่าอุปกรณ์ในการดำเนินการรวมแล้วก็จะอยูทั้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
ขอนำเรียนว่ารูปแบบการให้คะแนนก็จะตามรูปแบบเดิมครับ และจะนำเรียนใบที่ 

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งครับ ความสวยงาม ๔๐ คะแนน สัดส่วน ๑๐ คะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน การใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้นยกเว้นฐานกระทง ๒๐ 
คะแนน การลอยตัวในนํ้า ๑๐ คะแนน ความสวยงานในการประดับไฟในตัว ๑๐ คะแนน 
รวมเป็น ๑๐๐ คะแนน เป็นรายละเอียดคร่าวๆที่นำเรียนในที,ประชุม ส่วนการบันเทิง 
มหรสพ ได้ตกลงแล้วมาจากจังหวัดอุดรธานี ในราคา ๔๐,๐๐๐ บาท นำเรียนในที่ประชุม 
ว่าจะดำเนินงานให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาและทำให้ดิขึ้นเรื่อยๆครับ

เป ็นการนำเร ียนเพ ื่อปรึกษาหารือเก ี่ยวก ับการจัดงานวันลอยกระทงของท ่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นดีๆเพื่อเสนอแนะเชิญครับ

ขอสอบถามค่าจ้าง ๔๐,๐๐๐ บาท นั้นพร้อมเครื่องปีนไฟหรือไม่ครับ เพราะปีที่แล้ว 
มันเพิ่มมาครับ

รวมครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอดิศักดี๋ ภู่พระอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ เขต ๑ ผมจะฃอข้ึแจงบางท่านอาจทราบหรือบางท่านอาจยังไม่ทราบ เร่ืองท่ี ปปซ. 
ตรวจงานที่ถนนเส้นโคกสะอาด-หนองเฃ็ง ผมไม่รู้ว่าดำเนินการถึงไหนแล้วเพราะช่วงนี้ก็ 
ติดฝนตกหยุดกันไปยาว สืบเนื่องจากผมได้เห็นเฟขบุ๊ค ปปข. ขอนแก่นเขาตรวจงานการ 
ทำถนน คสล. ภายในตำบลภายในหมู่บ้านนี้หละครับ ผมเห็นแล้วการทำงานที่ถนนเส้น 
โคกสะอาดมันอยู่ในเกณฑ์ที่ ปปซ.ทักท้วง และตัวผมเองได้สอบถามทางนายช่างโยธา 
กองช่างเทศบาลตำบลหอคำ ได้ตอบว่าทำแบบนี้ถูกแล้วแต่ความเข้าใจผมว่ามันยังไม่ได้ 
คุณภาพด้วยเหตุอันใดครับ ท่านดูโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านหอคำ หมู่ที, ๑ 
จากหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล -  หน้าบ้านผู้ใหญ่จุฬาวรรณ ท่านดูสิครับ 
โครงการนี้งบประมาณกี่ล้านเทคอนกรีตนํ้าช้งการแกไชคือผสมปูนทรายเทลาดหน้าไว้ 
ป้จจุบันก็มีป็ญหาหลายจุดอยู่ และโครงการนี้ก็หลายปีแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ผมไม่ 
อยากให้ถนนเส้นโคกสะอาดต้องเจอสภาวะแบบนี้ผมเลยคิดว่าในเมื่อถามแล้วเป็นแบบนี้ 
ถูกแล้วดีแล้ว แต่ผมคิดว่ามันยังไม่เหมาะสมที่มันจะดีที่เราจะไต้รับ ผมหวังผลประโยขนํที่ 
จะไต้รับผลงานออกมาดีซาวบ้านไต้รับผลประโยชน์ไต้งานที่มีคุณภาพและประการสำคัญ 
มีผู้ที่ดูการทำงานของเราและร้องเรียนตลอดเวลา ในความคิดของผมคืออยากให้งาน 
ออกมาดีไมใข้ไปแก้ท่ีปลายเหตุเหมือนเส้นหอคำยกตัวอย่างไต้เลย แก้ไขก็แก้ไม่ถูกจุดและ 
แก้ไขไม,ได้ก็รับสภาพผมว่าต่อไปช้างหน้าก็พัง จริงๆ ถนน คสล. อายุการใช้งานใน 
ความคิดชองผม ๒๐ ปีขึ้นไป แต่เส้นหอคำนี้ไม,ถึงแน่นอนครับ ต่อไปต้องจัดสรร 
งบประมาณมาซ่อมแซม ผมเลยได้ปรึกษาทาง ปปซ. ว่ามันเป็นแบบนี้มันถูกต้องไหมครับ 
มันได้ตามมาตรฐานหรือไม่ครับ เขาเลยแจ้งว่าเดี๋ยวออกมาตรวจสอบ ซ่ึงท่านก็ออกมา

/ตรวจสอบ...



-๑๕-

ร.ต.ต.สมัย นารินหร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ตรวจสอบ และมีปัญหามากน้อยอะไรบ้างนั้นผมไม’ทราบ ผมก็ถือว่าดูแล้วว่า ปปข. 
ตรวจสอบทางคณะผู้บริหาร ทางเจ้าหน้าท่ี ผู้เกี่ยวข้องก็คิดว่าต่อไปถนนของเราไม'น่าจะ 
ถูกร้องเรียน ในเรื่องที่ผมสงสัยอีก อันนี้คิอปิดประตูไปได้เลย ถ้าปิดประตูไม่ได้ก็แสดงว่า 
ส่ิงท่ีผมสงสัยมันไม่ได้รับการแก้ไข เท่านั้นเองและส่วนที่ผมร้องเรียนไปแล้วเกิดผลกระทบ 
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผมก็ขอโทษในที่ประชุมตรงนี้ด้วย ท่านไหนที,ไม่สบายใจผมก็ขอ 
โทษครับ ต่อไปผมก็คิดว่าจะเข้ามาคุยกันข้างในให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ เพราะที่ผมกระโดด 
ออกไปนั้นก็เปินความคิดของผมเองครับ ไม่มีใครบอกไม่มีใครแบะนำผมคิดเอาเอง และ 
ผมคิดว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลหอคำ ผมไม,อยากให้เทศบาล ถูก 
ตรวจสอบถ้าถนนเสร็จแล้วมาตรวจสอบแก้ไขทีหลังมันยากครับ

เรื่องระบบนํ้าสู่พื้นที่การเกษตรระบบท่อของบ้านหนองเฃ็ง หมู่ท่ี ๓ ผมก็ดู'ข่าว1ช่องๆ 
หน่ึง ปปซ. ออกตรวจสอบเหมือนของเราเป็ะเลย ตรวจสอบงานที,ตำบลซาง อำเภอเซกา 
ตรวจสอบแล้วผลสรุปว่าทางกรมชลประทานต้องแก้ไขระบบสูบนํ้าให้ ๑๐๐0/0 แล้วค่อย 
ส่งมอบให้ตำบลซางเป็นผู้รับผิดขอบ ของเราอยู่บ้านหนองเฃ็ง เราเคยตั้งคณะกรรมการไว้ 
แล้วก็อยากไปศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้ข้อมูลกับมาว่าเราจะรับมอบหรือไม่รับ เราตั้ง 
คณะกรรมการไว้แตกยังไม่ไปตูถ้าเป็นไปได้ผมว่าข่วงพฤศจิกายน- ธันวาคม เป็นช่วงทำนา 
ปรังเพ่ือไปตู คณะกรรมการได้ตั้งไว้มีสมาขิกสภามีผมรวมอยู่ ๑ คน ท่านรองประธานสภา 
ท่านสมบูรณ์ ภูครองตา ท่านวีรวุฒิ เพชรลาชัย กรรมการฝ่ายสภาที,จะไปดูระบบนํ้าสู่ 
พื้นที่การเกษตรแบบท่อ ที,จะไปดูเพราะว่าอยากทราบว่าเขาทำกันอย่างไรและการ 
ดำเนินการนั้นขาดทุนไหม ได้กำไรไหมและถ้าขาดทุนน้ันเขาแก้ไขปัญหาอย่างไร หรือเขา 
ต้องยอมรับภาวะขาดทุนไปเรื่อยๆ ถ้าเราดูแล้วทำแล้วมันไม่มีทางไปด้านหน้ามีแต่ล้ม เรา 
ก็มีข้อมูลถ้านำเข้าสภาว่าจะรับมอบหรือไม่ ถ้ามองแล้วมีขาดทุนไม่มีศักยภาพเพียงพอเรา 
ก็สามารถไม่รับมอบก็ได้ ทางกรมชลประทานก็จะได้มีข้อมูลว่าเขาไม,รับ เขาก็จะจัดสรร 
บริหารจัดการของเขาเอง เราจะได้มีข้อมูลและเร็วขึ้นครับตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย 
ของผมนะครับ

เรื่องต่อไปเกี่ยวกับการดำเนินการหนองปลาดุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ผมก็อยากให้ 
ท่านนายกเทศมนตรี ไปศึกษาดูงานนะครับซวนผมไปด้วยก็ได้ ที่อำเภอสร้างคอมเป็นแพ 
ท่องเท่ียว ที่ผมเห็นเขาดังๆตอนนี้นะครับ เพราะเราจะได้ข้อมูลว่าองค์การบริหารส่วน 
ตำบล หรือเทศบาลตำบล เป็นหน่วยงานที,บริหารจัดการทั้งหมดเลยไหม เขามีระปิยบ'โน 
การดำเนินการอย่างไรเราก็นำมาเพื่อเราจะได้มีข้อมูลและเตรียมการบริหารจัดการรองรับ 
ท่องเทียวได้ครับ สมมุติเรารับมอบกรมชลประทานส่งมอบให้เรา ต้นปิหลังจากนั้นเราก็ 
ดำเนินการตามระเบียบเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปมันจะได้ไวขึ้นครับ

เรื่องที่ไม่รู้จบอีกเรื่องท่อเมนประปาบ้านสะง้อครับขอให้ช่วยตูให้หน่อยครับ จริงๆผม 
มีเรื่องที่จะพูดเยอะครับ แต่ผมขอไปคุยปรึกษากับท่านนายกเทศมนตรี ดีกว่าครับผมมี 
เป็น ๑๐ เรื่องครับที่ร่างไว้ ผมโดนกระแสตีกลับเรื่อง ปปซ. ครับผมเลยอ่อนใจ ขอบคุณ 
ครับ

ขอบคุณท่านอดิศักดิ้ ภู่พระอินทร์ที่เป็นห่วงเป็นใย ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบล 
หอคำ ครับ

/นายอัมพร...



นายอัมพร ชัยเสนา
-๑๖-

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี ๆ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องถนนเส้นบ้านหอคำหมู่ที' ๑ จริงๆตอนนั้นผมยังไม่ได้ 

เป็นนายกเทศมนตรีนะครับ ไม่ว่าใครหรอกครับ ผมเห็นการดำเนินงาบยังไงก็ไมให้ผ่าน 
ช่วงที่ดำเนินงานนั้นเป็นช่วงหน้าฝนทรายก็ไม่เอามารองพื้น ถามว่าเขาฟันราคาเยอะถึง 
ฟันราคาก็ต้อง ๑๐๐0/0 เหมือนเดิมครับ ในส่วนที่มาเทียบเคียงกับเส้นโคกสะอาด จริงๆ 
เป็นเรื่องที่ดีจะได้เตือนผู้รับเหมาต้องทำตามแบบแปลน แต่ทีบี้ก็จะขอความร่วมมือถ้าถึง 
ปปข. มันก็เป็นเรื่องหนักพอสมควร ถ้าเห็นว่าเรื่องใดที่มันไม่สมควรก็เข้ามาคุยกันก่อน ได้ 
นะท่านสมาชิก บอกผมเลยว่าตรงนี้มันไม่ถูกผมจะได้เรียกนายช่างมาเลยว่าทำอย่างนี้มัน 
ถูกไหม ถ้าท่านยังดื้อดึงแบบนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน ถ้าคุยกับช่างแล้วเขาจะเปลี่ยนให้ 
ดำเนินการให้ก็ต้องมาคุยกันมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก

เรื่องระบบนี้าสู่พื้นที่การเกษตรระบบท่อของบ้านหนองเฃ็ง หมู,ท่ี ๓ จริงๆได้คุยกับทาง 
คณะผู้บริหารและปลัดเทศบาลแล้วขาดทุนเยอะ และการซ่อมบำรุงต้องใช้งบประมาณ 
เยอะมาก ทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าให้เราตอบกลับเป็นหนังสือกลับไปว่าเราไม,รับมอบ 
ของเขาตามที่ปรึกษากับก็เห็นว่าดีแล้วหรือเขาว่าอย่างไร รายละเอียดให้ท่านปลัดได้ซ้ีแจง 
ต่อครับ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขาบุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ตามท่ี 
กรมชลประทานรบเร้าทางท่านนายกเทศมนตรีหลายครั้ง และเราก็ได้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการไว้แต่ยังไม1มีเวลาไปศึกษาดูงาน เขาแจ้งให้เราตอบเป็นหนังสือ ผมได้ตอบ 
ไปแล้วตามหนังสือ ท่ี บก ๕๔๒๐๑/๔๗๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เร่ือง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการรับมอบ-ส่งมอบงาน สถานีสูบนี้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งบํ้าบ้านหนองเฃ็ง 
โครงการชลประทานบึงกาฬได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ งานก่อสร้างสถานีสูบนี้า 
ด ้วยไฟท ้าพร ้อมระบบส'งน ํ้าบ ้านหนองเช ้ง ตำบลหอคำ อำเภอเม ืองบ ึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงคํให้เทศบาลตำบล 
หอคำแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบภารกิจในการถ่ายโอนโครงการสถานีสูบนํ้าฯ ด้งกล่าว 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก,องค์กร 
ปกครองส'วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้ทางเทศบาลตำบลหอคำ พิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการรับมอบถ่านโอนในครั้งนี้ ทั้งนี้หากเกิดการขำรุดเสียหายภายในระยะเวลา 
๑ ปี โครงการชลประทานบึงกาฬยินดีให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดถึงการช่วยเหลือด้าน 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา

เทศบาลตำบลหอคำขอเรียนให้ทราบในเบื้องด้นว่าไม่มีความพร้อมในการรับการถ่าย 
โอนโครงการสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าด้งกล่าว เน่ืองจาก

ก.ด้านบุคลากร(คน^ เลก)
๑.ไม่มีอัตรากำลังด้านช่างไฟฟ้า ที่มีความรู้ความขำนาญ เพราะสถานีสูบนี้าด้วยไฟฟ้านี้ 

ต้องมีช่างไฟฟ้าในการดูแลระบบ หากขำรุดเสียหายหรือแม้แต่แรงด้นกระแสไฟฟ้าตก ก็ 
ไม่สามารถเดินเครื่องมอเตอร์เพื่อสูบนี้าได้ หากขำรุดเสียหายหรือไฟข็อตที่จุดหนึ่งจุดใดก็ 
ไม'สามารถซ่อมแซมหรือแก่ไขได้ หากอยู่ใบช่วงที,เป็นฤดูที่เกษตรกรใช้นํ้าก็จะไม่สามารถ 
แก่ไขได้ท้นเหตุการณ์ หรือแม้นแต่จะหาร้านซ่อมที่มีช่างผู้ขำนาญงาบก็หายากมากและรอ 
คอยนาน ซึ่งเทศบาลตำบลหอคำเคยมีกรณีด้งกล่าวนี้!นโครงการสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าสะ 
ง้อ-หัวฃัว จนต้องไปขอใช้และยืมเครื่องสูบนํ้าด้วยเครื่องยนต์จากองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดหนองคายมาทำการสูบนํ้าทดแทน ซึ่งในที่สุดก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้ ซ่ึงจะทำ 
ให้พืฃผลทางการเกษตรของราษฎรเสียหายขาดทุน

/๒.ด้านอัตรากำลัง...



-๑๗-

๒.ด้านอัตรากำลังบุคลากรทีจะต้องดูแลในการเปิดปิดเครื่อง ดูแลเครื่อง บำรุงรักษา 
เครื่องเทศบาลก็ไม่สามารถตั้งอัตรากำลังเพิ่มเติมได้อีก เนืองจากปิจจุบันค่าใช้จ่าย 
งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลเกือบเต็มร้อยละ ๔0 ของงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี เพราะหากรับโอนโครงการดังกล่าว ต้องมีพนักงานผู้ดูแลระบบไฟฟ้า การเปิด 
ปิดรวมทั้งเฝืาระวัง รักษาครุภัณฑ์และวัสดุซ่ึงมีมูลค่าสูงเพื่อมิให้เกิดการชำรุดหรือสูญหาย

ข.ด้านงบประมาณ ( เ ง ิ น ท 6̂ 0
เทศบาลตำบลหอคำ ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับบริหารจัดการด้านคุณภาพตาม 

มาตรฐานการบริการสาธารณะที่กำหนด เซ่น
๑.การบำรุงรักษา ซึ่งต้องมีแผนการบำรุงรักษา การปรับปรุง การซ่อมแขม ตามคู,มือ 

แนวทางที่กำหนด สำหรับโครงการสูบนี้าดังกล่าวนี้เป็นระบบฝืงท่อใต้ดินและท่อเป็น 
ระบบเกลียวหมุนขันให้แน่นสวมต่อกันเป็นท่อขีเมนต์หรือใยหินขนาดใหญ่ หากชำรุด 
แตก รั่ว หลังจากหมดระยะการประกันสัญญากับโครงการชลประทานแล้ว การขุดซ่อม 
บำรุงหากมีกรณีด้งกล่าวเกิดขึ้น เทศบาลฯไม่ทราบว่าจะหาจากแหล่งใดในพื้นที่หรือพื้นที่ 
ใกล้เคียงมีหรือไม่ หากชำรุดหนึ่งหรือสองท่อนผู้ขายจะส่งหรือไม่ หรือราคาเท่าใด จะมี 
งบประมาณในการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาพัสดุเหล่านี้หรือไม, เพราะโครงการ 
ชลประทาบไม,มีข ้อม ุลเอกสารรายการตามประมาณการ ปร.๔ ในห้วงจัดจ้างมาให้ 
เทศบาลฯ ประกอบการพิจารณา

๒. การบริหารจัดการการเก็บคำกระแสไฟฟ้า เทศบาลตำบลหอคำไม1มีงบประมาณ 
เพียงพอที่จะตั้งงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าต่อโครงการสูบนํ้านี้ ซึ่งปีจจุบันเทศบาลตำบล 
หอคำไต้รับการถ่ายโอนโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าสะง้อ-หัวฃัว มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึง 
ปีจจุบัน มีค่ากระแสไฟฟ้าต้องจ่ายตามรอบบิลแจ้งหนี้รายเดือนๆละ ๖๐,๐๐๐ บาท อย่าง 
น้อยสี,เดือนและรายเดือนหากไม,ได้โซ้ก ็จะมีค ่าบริการ(รักษามิเตอร์)ซ ึ่งบางปีม ีค ่า 
กระแสไฟฟ้ารวมประมาณ ๖๐๐,๐๐๐-๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี แต่เก็บค่ากระแสไฟฟ้าจาก 
เกษตรกรไร่ละ ๒๕๐ บาท/ไร่/ฤดูการผลิต ไต้ประมาณ ๖๐,๐๐๐-๖๓,๐๐๐ บาท/ปี มี 
การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นํ้าทำนาประมาณ ๓๐ ราย พ้ืนท่ีทำนา ๒๕๐ ไร่/ปี เม่ือคำนวนค่าไฟฟ้า 
กับข้าวหรือพืชที,เกษตรกรปลูกแล้วขายจะพอดีภับค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งถือว่าขาดทุนด้าน 
ต้นทุนการผลิต แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไต้มีการสนับสมุนค่ากระแสไฟฟ้ามา 
ช่วยส่วนหน่ึงจึงพอที,จะดูแลได้ในระดับหนึ่ง สำหรับโครงการสูบนํ้าที่ประสงค์จะถ่ายโอน 
นี้ หากรับโอนมา ยังไม่มีสิ่งยืนยันว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสนับสมุนค่าไฟฟ้า 
หรือไม่และเกษตรกรยินดีชำระค่าไฟฟ้าตามที,กำหนดหรือไม่ เพราะปิจจุบันยังไม่มีกลุ่ม 
ผู้ใช้นํ้าและเจ้าของที่ดินที,ระบบนํ้าผ่านจะทำการเกษตรในฤดูแล้งหรือไม, อีกท้ังต้องจ้าง 
บุคลากรดูแลระบบเปิด-ปิดนํ้า ซึ่งต้องมีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าพอสมควรเป็นค่าใช้จ่าย 
ด้านนี้อีกประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ซึ่งจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของ 
งานบริหารบุคคลท่ีเกือบจะเกินที่กฎหมายกำหนดให้เทศบาลตำบลหอคำตั้งได้

ค.ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ (เห3*6โ!ลเ)
เทศบาลตำบลหอคำ ยังไม่มีคนและเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อมที่จะดำเนินการ 

ด้านนี้เพิ่ม
ง.ด้านการบริหารจัดการ(เหลทล56๓อก0

เมื่อรับถ่ายโอนมาแล้ว ต้องมีการบริหารจัดการในด้านต่าง  ๆ ยกตัวอย่างเซ่น ด้าน 
การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ํา ยังไม่มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ใช้นํ้า เพื่อเป็นหลักประกันและเพิ่ม 
ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในกลุ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดข้อพิพาท

/และสร้าง...
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และสร้างความเป็นธรรมแก,สมาชิกในกลุ่ม ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของเทศบาล 
ตำบลหอคำ ซึ่งวิเคราะห์จากปัจจุบันกลุ่มผู้ใซ้นํ้าเดิมที,บริหารอยู่ ก็จะผลักภาระการทำ 
ความสะอาดคลอง การเปิด-ปิดนํ้าลงสู่ที่นา เช่นต้นนํ้าเปิดนํ้าลงที่นาเมื่อเต็มแล้วก็ไม่ยอม 
ปิด ปล่อยให้น้ําไหล,บ่าทิ้งต้องรอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้อยู่ปลายสายนํ้ามาปิดรูทางน้ํา 
หรือบางครั้งไม่ยอมปล่อยบํ้าพวกที่อยู่ปลายสายนํ้า ซึ่งส่งผลกระทบในปีต่อๆมาเกษตรกร 
ที,อยู่ปลายสายนํ้าไม,ทำการเกษตรในฤดูแล้งเพราะนํ้าไม่พอ จึงไม,ก่อให้เกิดความมั่นคง 
ย่ังยืน ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของเทศบาลฯต่อไปในระยะยาวเกิดความไม่เป็น 
ธรรมและความไม่เท่าเทียมกันแก่ประซาซนในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ จะเป็นปัญหา 
ทางการเงิน การคลังและด้านงบประมาณแก,เทศบาลฯ เป็นไปอย่างไม1คุ้มค่า เป็นปัญหา 
ในการถูกตรวจสอบว่าเมื่อไมมัศักยภาพเพียงพอแล้วทำไมถึงรับถ่ายโอนมาเป็นภาระ ซ่ึง 
จะเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการบริหารต่อไปในอนาคต

แต่เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า หากโครงการขลประทานบึงกาฬจักต้องถ่ายโอนโครงการ 
สูบน้ําด้วยไฟฟ้าด้งกล่าวให้เทศบาลตำบลหอคำ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมซลประทาน 
ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแจ้งว่าหาก 
เกิดการขำรุดเสียหายภายโนระยะเวลาหนึ่งปี โครงการซลประทานยินดีให้คำแนะนำ 
ปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือต้านการซ่อมแซมบำรุงรักษา เทศบาลตำบลหอคำขอเสนอ 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม ด้งนี้

๑.ให้มีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใข้น้ํา โดยเฉพาะประซาขนท่ีมีท่ีดินอยู่ในเขตบริการท่อน้ําและ 
ข้างเคียง เพ่ือรับพีงข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด ขอบเขต ขอบข่ายการให้บริการโครงการสูบนํ้านี้ 
จากโครงการขลประทานบึงกาฬร่วมกับทางเทศบาลตำบลหอคำ และให้ประขาซนได้มี 
ข้อเสนออื่นๆ

๒.มีกฎ ระเบียบ ข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกลุ่มผู้ใข้นํ้า จากโครงการซลประทาน 
บึงกาฬหรือจากท่ีอ่ืน และจากของเทศบาลตำบลหอคำ ซ่ึงมีตัวอย่างจากหลายแห่งที,เคยทำ 
การถ่ายโอนมาแล้ว โดยนำพากลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ไปศึกษาดูงานและได้สอบถามกับกลุ่ม 
เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายโอนว่ามีข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคใดๆหรือไม่

๓.ใหม้กีารทดลองสูบและใข้นํ้าหลังฤดูฝนนี้เต็มรอบฤดูการเก็บเกี่ยวโดยค,าใข้จ่าย 
ไฟฟ้าและบุคลากรเป็นของโครงการซลประทานบึงกาฬทั้งหมด เพ่ือท่ีจะให้เทศบาลตำบล 
หอคำ สามารถวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายที่พื่งจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเปรียบเทียบกับรายได้ 
ท่ีทศบาลฯ และภาพรวมรายได้กลุ่มพึงได้รับ

เป็นหนังสือที่ได้ตอบกรมซลประทานไปแจ้งให้กับสมาขิกได้รับทราบ บอกตรงๆนะ 
ครับโครงการนี้ถ้าจะรับผมไม่เซ็นต์ร่วมด้วยนะครับ ผมแจ้งไว้ก่อน

ต ้องขอขอบค ุณท ่านปล ัดท ี่ได ้ข ึ้แจงรายละเอ ียดให ้ได ้ร ับทราบ เชิญท่าน 
นายกเทศมนตรีครับ

โครงการมันเป็นระบบท่อถ้าขำรุดมาในการซ่อมบำรุงคงมหาศาลอย่างที่ท่านปลัด 
แจ ้งถ ้ากรมซลประทานมาดำเน ินการและเส ียค ่ากระแสไฟฟ ้าให้ก ็หน ้ารับ สรุปแล้ว 
เปรียบเทียบกับบ้านสะง้อดูแล้วเหมือนเอาค่ากระแสไฟฟ้าไปให้เขามันไม่คุ้มจริงๆนะครับ 
ถ้าสมมุติว่าเป็นโครงการบนพื้นอยู่ด้านบนมันยังซ่อมแซมได้ เพราะเราเห็นจุดที่ขำรุดนะ 
ครับ ผมก็ฝากกับทางท่านสมาซิกด้วยถ้าเขายอมรับในสิ่งที่เราเสนอไปนี้นก็น่ารับมา 
พิจารณาครับ

/เร่ืองที่ท่านแจ้ง...
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เรื่องที่ท่านแจ้งว่าอยาก!ปศึกษาดูงานเพื่อมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองปลาดุกก็
เป็นเรื่องท่ีดืจะไปศึกษาดูงาบก่ีท่านก็ได้ครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตำบลของเรา

ส่วนเร่ืองท่อเมนประปาสะง้อนั้นมันอยู่ตรงส่วนไหนผมก็ว่าให้เขาดำเนินการแล้วนะ

บริเวณแพสูบนํ้าไปทางบ้านตาจงนะครับตรงนั้นมันจะมีหญ้ารกอยู่

ล้ามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขก็ขอให้แจ้งมาจะได้ให้ข่างเข้าไปดำเนินการให้ บางทีจะให้ 
ข่างหรือผู้บริหารเข้าไปดูมันคงไม่ทั่วครับท่านเห็นแล้วมีจุดไหนแจ้งมาเลยครับ

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับการรับมอบ 
โครงการของกรมชลประทาน ขอให้ท่านสมาชิกสภานำไปวิเคราะห์และพิจารณาช่วยกัน 
ครับ เชิญท่านวีรวุฒิ เพขรลาชัย ครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ เขต ๒ ผมมีเรื่องอื่นๆ ๓ เร่ืองครับเพ่ือสอบถามท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

๑.สืบเนื่องจากการการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที' ๓/๒๕๖๖ เม ือวันที' ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านนาโซ่ และ 
ท่านนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้ทางผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการได้เลย แต่ตอนนี้ไม่ 
ทราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้วครับ อยากสอบถามท่านนายกว่าโครงการนี๋ได้ดำเนินการ 
ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

๒. เรื่องถนนสู,พื้นที่การเกษตรช่วงนี้ฝนคือตกหนักมาก ผมคิดว่าทุกหมู่บ้านคงได้รับ 
ความเดือดร้อนมากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทุกพื้นที่เลย เราจะรอแค,งบประมาณลงหินคลุก 
คงไม่เพียงพอแก้ไขปัญหาไม่ได้ ผมเลยอยากถามท่านนายกเทศมนตรีว่าเรามีแนวทางและ 
วิธีการแก้ไขปัญหาตรงน้ีไหมหลังจากฝนหยุดตกแล้วครับ

๓. เรื่องผู้ประกอบการบรรทุกไม้ยางพาราหรือขนดินลูกรังผ่านถนนของหมู่บ้าน ผม 
ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ผมไปเจอมา องค์การบริหารส่วนตำบลสีซมภู อำเภอโซ่พิสัย ผม 
ไปตัดไม้ยางเขาให้ผมวางเงินประกันไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อที'จะขบย้ายไม้ยางออกจาก 
สวนและผ่านถนนของเขา และเขาให้เจ้าหน้าที่กับผมไปดูเส้นทางที่จะวิ'งฃนย้ายไม้ยาง 
ก่อนเราวิงอยู่สภาพแบบไหนเป็นอย่างไร เขาแจ้งว่าหลังขนย้ายเสร็จมาคุยกันว่าเงิน 
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่ประกันไว้มันจะซ่อมแซมถนนไปเท่าไร ตัวนี้ผมเลยอยากให้ทาง 
เทศบาลตำบลหอคำ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้ไปตรวจสอบและรับเรื่องว่าผู้ใดที'จะชุดบ่อ 
ด ินและขนย้ายดิน หรือต ัดไม้ยางพาราและขนย้าย ให้เจ้าของที'เข้ามาพร้อมกับ 
ผู้ประกอบการมาคุยมาทำสัญญาเพื่อวางเงินประกัน ให้เราตั้งกรรมการเลยครับ เพ่ือที'จะ 
แก้ไขปัญหาเพราะต้นเหตุหลักๆของถนนที่มันขำรุดนี้เกิดจากสองผู้ประกอบการนี้ละครับ 
ตัวนี้เราหน้าจะทำเป็นวาระเร่งด่วนเลยครับ มันจะได้ประหยัดค,าใข้จ่ายและงบประมาณ 
ของทางเทศบาลตำบลหอคำ ของเราด้วยครับผมมีเท่านี้ครับ

เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๙ บ้านนาโซ่ นั้นตอนนี้ได้ดำเนินการลงนาม 
ในสัญญาจ้างแล้ว อยู่ในชันตอนทดสอบแรงดันดินอยู่กำลังดำเนินการครับ

/เรื่องถนนสู่...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาชิกสภา ฯ เขต ๑

-๒๐-
เรืองถนนสู่พืนที่การเกษตรน้นช่วงหลังฤดูฝนนั้นเราจะมีงบประมาณจ้ๅงรถปรับ!,กรด 

ถนนอยู่ครับเราดำเนินการทุกปี ส่วนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่ลีกจริงๆให้แจ้งผมจะได้ให้ 
รถตักหน้าชุดหลังดำเนินการหาดินไปลงและปรับเกรดให้ก่อน

เรื่องการขนย้ายดินลูกรังและขนไม้ยางพารา ผมนำเรียนในที่ประขุมแล้วทำเป็น 
ข้อบังคับทั้งตำบลเลย อย่างที่ท่านวีรวุฒิ เพชรลาขัย ยกตัวอย่าง องค์การบริหารส่วน 
ตำบลสีซมภูทำแบบนั้นดิแล้ว ผมก็ได้ปรึกษากับท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำแล้วให้ 
พิจารณาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรไปในแนวทางไหน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการนั้นก็ดี 
แต่ปัญหาเรื่องนั้มันเยอะมากถนนที่มีปีญหาอยู่ตอนนี้รายใหม่นะครับ ผมได้นำเรียนเข้าท่ี 
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้ว และเจ้าของสวนก็เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมเรียกเข้ามาคุย 
ก็บอกว่าขอรับผิดชอบและขอโทษ แต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นซาวบ้านใช้เส้นทางไม,ได้เลย 
เรืองการขนไม้ยางพาราช่วงหน้าฝนยังไงก็เกิดปัญหาอยู่แล้ว ขอบคุณท่านวีรวุฒิ ท่ี 
เสนอแนะเข้ามานะครับ เรื่องทำข้อบังคับเราน่าจะทำเป็นภาพรวมทั้งตำบลหอคำ เราจะ 
ได้คุยปรึกษาหารือกับอีกครั้งครับ

เราอยู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรืองอื่นๆ เชิญท่านยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลหอคำ ครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
เขต ๑ ก็มีเร่ืองท่ัวไป ๔ เร่ือง (ฉายภาพเพื่อประกอบการอภิปราย)

๑.เรื่องสืบเนื่องจากถนนลูกรังทางผู้รับเหมาตัดไม้ยางพารา จากที่ซาวบ้านร้องเรียนมา 
ก็ได้ออกพื้นที่พร้อมกับท่านเลขานายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ช่วงแรกที่ออกไปดูและ 
พูดคุยกันในระดับหนึ่ง เขาก็แจ้งว่าจะรับผิดชอบ ถนนเส้นนี้เราได้ลงหินคลุกไปจำนวน ๓ 
รถ ตามภาพที'ให้ทุกท่านดูหินคลุกของเราที่ลงไปก็ไม'เหลือเลยครับ เขาแจ้งว'าจะ 
รับผิดชอบแต่ฝนยังตกอยู่ครับ หลังจากที่เขาขนย้ายเสร็จจากที่รับปากว่าจะรับผิดชอบแต่ 
เมื่อเข้าขาวบ้านขนยางพาราไปขายก็ยังติดและได้เข็นกันอยู่ครับ เขาเอาหินมาลงแค'รถ 
เดียวขาวบ้านก็ยังได้เข็นรถช่วยกันหลายเจ้าเหมือนกันครับ รอบที่สองที่เขาร้องเรียนมา 
ตอนแรกเขาก็เทียวผ่านสวนยางข้างๆทางแต่ตอนนี้เขากั้นปีดรั้วไม่ให้ผ่านแล้วครับ เพราะ 
รถไปเหยียบรากยางพาราทำให้รากยางพาราเขาเสียหาย ก็ถามถึงความรับผิดชอบเขาก็ 
จะรับผิดชอบให้ฝากทางคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยติดตามด้วยครับ

๒. เรื่องการวางท่อเมนประปาหมู่ที่ ๑ ผมก็สอบถามว่าความลึกเท่าไร เขาก็แจ้งว่าลึก 
๔๐ ซ.ม. ผมก็ไปวัดดูบริเวณที่อยู่ใกล้บ้านคนก็ถึงอยู่ครับ ส่วนที่นอกเขตหมู่บ้านก็ไม่ถึงมื 
ลึก ๒๐ ซม. บ้าง ๑๐ ซม. ตอนนี้บริเวณหน้าบ้านนายสมชนิด เทพสุรินทร์ แตกเพราะรถ 
เหยียบ เพราะว'ามืช่วงหนึ่งบริเวณหน้าบ้านพื่หน่องมันจะมืรถหนักเทียวเข้าออกผมก็แจ้ง 
ว่าให้ชุดลงให้ลึกหน่อย เพราะถ้าเราผิงตื้นมันก็จะแตกเป็นภาระในการซ่อมแซมฝากท่าน 
ถึงผู้รับเหมาด้วยครับ

๓. เรื่องการลงหินคลุกไม่ทราบว่าเราสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือยังครับถ้า 
ดำเนินการส่ังซ้ือคงได้ประมาณช่วงปีใหม่พอดี

๔. เรื่องสุดท้ายถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นความรู้ตอนแรกว่าจะยีนกระทู้มันไม,ทันวันที่ 
๒๒ เย็นพอดีครับ เรียนไปถึงผู้ที,เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๖ อยากทราบว่าการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน 
ของโรงเรียน สพฐ. ท่ีทางเทศบาลตำบลหอคำ รับผิดชอบการเบิกจ่ายในรอบปีการศึกษา 
ประจำปี ๒๔๖๖ มีการเบิกจ่ายอย่างไร ของเรารอบละ ๑๐๐ วัน หรือรอบละ ๔๐ วัน

/ตามระเบิยบ...



-๒๑-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายนันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ 
รองปลัดเทศบาลฯ

นายยุทธนา วาใ[กะ 
สมาชิกสภา ฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบใหม่ และถ้าระหว่างรอบการเบิกจ่ายมีจำนวนนักเรียนเพิ่มหรือลดนะครับ 
ต้องทำอย่างไร อันนีขอทราบเป็นข้อมูลไว้ตอนแรกว่าจะยื่นเป็นกระทู้มันไม่ทัน จากที,ผม 
ได้รับข้อมูลเบื้องต้นมาวันมันขาดไปอยู่นะครับฝากด้วยครับ

ขอบคุณท่านยุทธนา วารุกะ ท่ีได้นำเสนอ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน เรื่องถนนตรงนี้ผมไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าหลายๆที่รับปากว่า 
จะเข้ามาทำพองานเสร็จแล้วมันก็ไป ส่วนถนนเส้นน้ีผมก็ไต้ให้เจ้าของสวนผู้ช่วยข้นทอง ขุน 
พิทักษ์ เข้ามาทำสัญญาแล้วครับคงจะไม่มีบิญหา ในส่วนเส้นที่ยังไม่มาทำสัญญาเขาก็ 
รับปากว่าจะนำรถไถเข้าไปปรับเกรดให้ เพ่ือท่ีจะให้ซาวบ้านไดใข้เล้นทางก่อน แต่ฝนก็ตก 
ทุกวันจริงๆก็คงเห็นๆกันอยู่นะครับ เราได้ถ่ายเลขทะเบียนรถไว้หมดแล้ว 
เรื่องการวางท่อเมนประปาหมู่ที่ ๑ ก็ขอ'ขอบคุณมากๆ ท่ีช่วยกันดูแลฝากทางกองช่างช่วย 

กำกับดูแลด้วยท่ีเขาแจ้งมาว่าบริเวณหมู่บ้านได้ตามแบบแปลนอยู่แต่ท่ีอ่ืนมันยังไม่ได้ครับ 
เรื่องหินคลุกก็ต้องดูท่ีงบประมาณเข้ามาหรือยังถึงจะดำเนินการได้ เราก็ต้องดูโครงการ 

ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและที่จำเป็น ผมได้แจ้งไปแล้วว่าเรามีงบประมาณในการปรับเกรด 
ถนนอยู่หลังช่วงฤดูฝนเรามีทุกปีอยู่ ถ้าถนนเส้นไหนที่จำเป็นจริงๆถ้าหินคลุกมาไม่ทันก็แจ้ง 
มาได้อาจจะเป็นหินกรวดนำไปแกไขก่อนก็ได้ครับ

ส่วนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ จำนวนนักเรียนเพ่ิมหรือลดเบิกจ่ายอย่างไรเรียนเชิญท่านปลัดข้ีแจงครับ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน เรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 
สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดไว้ปีละ ๒๐๐ วัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตีไว้ 
๒๔๕วัน จะแยกออกเป็น ๔ ไตรมาส ไตรมาสแรกคือทางรัฐบาลจัดสรรมาให้ไม่ครบ คือ 
๕๐ วันต่อหนิ่งไตรมาส แต่ปีต่อไปถึงรัฐบาลจัดสรรมาไม่ครบเราก็จะอุดหนุนครบตามไตร 
มาส ปีนี้ก็จัดสรรมาครบหมดแล้วทางเทศบาลก็จัดสรรให้ทางโรงเรียนหมดแล้ว โรงเรียน 
สพฐ. ก็จัดสรรครบ ๒๐๐ วัน ครบทุกโรงเรียนแล้วครับ ทางโรงเรียนก็เข้ามารับเช็ค 
หมดแล้วนะครับ งบประมาณมาข้านิดหน่ึงแต่ทางเทศบาลตำบลหอคำ ได้เพ่ิมเติมงบให้กับ 
ทางโรงเรียนครบทุกโรงเรียนแล้วครับ

ที่ผมสอบถามก็เพื่อความเข้าใจ สมมุติว่ารอบแรก ๔๕ วัน รอบสอง ๓๕ วัน รอบสาม 
อีก ๑๕ วัน มันจะตกอยู่ที่ ๙๕ วัน ซึ่งจริงๆต้องเป็น ๑๐๐ วัน มันขาดไป ๕ วัน สมมุติว่า 
นักเรียน ๑๘๐ คน X ๒๔บาท X ๕ วัน มันจะเป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท แต่ยอดคือ ๑๐๐ 
วัน แต่ที่ได้ข้อมูลมา ๙๕ วัน อันนี้แคโรงเรียนเดียว แต่ถ้าทั้งหมด ๖ โรงเรียนจะเป็น 
งบประมาณเท่าไร แคโรงเรียนเดียวก็เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ แล้วครับ จะได้สื่อสารและเข้าใจ 
ตรงกันจะได้แจ้งกับครูผู้ท่ีเขาสอบถามมาได้ถูกต้องครับ

มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ

/นายสุนทร...



นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน ขอเสริมเพิ่มเติมปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ 
ให้กับท้องถิ่นแย่ท่ีสุด รอบแรกเนื่องจากเป็นระเบียบเก่าจัดสรรมา ๒๑ บาท ต่อหัวต่อวัน 
มีมติคณะรัฐมนตรีทาง สพฐ. เสนอเข้าไปให้กับคณะรัฐมนตรี ให้เพิ่มเป็นตามอัตราส่วนของ 
จำนวนนักเรียนขนาดโรงเรียน เซ่น ๑-๔๐, ๔๑-๘๐ คน มันจะแบ่งเป็นซ่วงๆ และจะได้ไม่ 
เท่ากัน ๒๗ บาท บ้าง สามสิบกว่าบาทบ้าง จนสุดท้ายอยู่ท่ี ๔๖ บาท รัฐบาลจัดสรรมาให้ 
รอบแรกธรรมดาใน ๑ เทอมคือ ๑๐๐ วัน รัฐบาลจัดสรรมารอบแรก ๔๔ วัน รอบสอง ๒๔ 
วัน รอบสามมาอีก ๓ วัน มากะท่อนกะแท่นเราก็ให้ไปตามนี้ ที่นี้เมือวันก่อนได้เรียก 
ประขุมเลยบอกว่าป็ ๒๔๖๗ ต้องแก่ไขตรงนี้เพราะเด็กต้องกินอาหารถึงแม้ว่าจะค้าง 
ผู้ประกอบการไต้ก็แล้วแต่ ให้จัดสรรไปเลยมีงบประมาณทำอย่างไรก็แล้วแต่กองกลาง 
เบิกจ่ายคำนวณไต้กี่วันก็เบิกจ่ายเลย ๔๐ วัน ก็จัดสรรไป ๔๐ วัน มันจะเกินไปเป็นล้านก็ 
ช่างมัน ให้มันก้าวล่วงเงินสะสมต่อไปถ้าเข้าสู่ไตรมาสที่สอง ถ้างบประมาณยังไม่มาก็ต้อง 
หางบประมาณมาให้ได้ไม,ต้องทำอย่างอี,นก่อนเอามาจ่ายให้นักเรียนก่อนทุกอย่างมันมี 
ความจำเป็นหมด ถนนก็มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเอาเด็กไว้ก่อน ได้แจ้งนโยบายไว้แล้ว 
ส่วนคลังก็คงเป็นผมท่ีรักษาการแทบ แจ้งให้ท่านยุทธนา วารุกะ ได้ทราบไว้ครับ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาชิกสภา ฯ เขต ๑

ที่สอบถามไมใช่อะไรนะครับ เพราะมีกรณีหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนื่งได้ 
ให้ทางโรงเรียนคืนเงินกับทาง สตง. ด้วยครับ เพราะเวลามีนักเรียนเพิ่มลดเราแจ้งไปแต่ 
จำนวนมันเท่าเดิม พอเขามาตรวจทางโรงเรียนได้คืนเงินนี้คือสอบถามเพื่อทำความเข้าใจ 
ครับ

นายนันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ 
รองปลัดเทศบาลฯ

ในการเพ ิมจำนวนน ักเร ียนในรอบแรกค ือเด ือนม ิถ ุนายน รอบท ีสองคือเด ือน 
พฤศจิกายน ถ้าโรงเรียนส่งข้อมูลมาทางเทศบาลตำบลหอคำก็ดำเนินการแก่ไขให้ครับ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มีสมาขิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเขิญครับ

นายทองทูล สุวะศริ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ คณะ 
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม นายทองทูล สุวะศรี สมาขิกสภาฯ เขต ๒ 
ผมมีเร่ืองอื่นเกี่ยวกับถนนชำรุด คือ

ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณปาข้าบ้านนาโซ่ ไปบ่อขยะนั้นชำรุดหนักมากเป็น 
หลุมใหญ่ซาวบ้านสัญจรไปมาลำบากมากเลยครับ

ถนน คสล. เส้นบ้านครูนงเยาว์ นนท์บีญญา ชำรุดขาดไปครึ่งกลางถนนแล้วใข้เป็น 
เส้นทางสัญจรไปมาลำบากมากเลยครับ

ฝากท่านนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารพิจารณาแก่ไขบีญหาให้กับซาวบ้านด้วยครับ

นายอัมพร ชัยเสนา เรื่องถนนเส้นทางป่าข้าบ้านนาโซ่ ไปบ่อขยะนั้นผมมอบให้ท่านรองชัยเนตร มีนเทน
นายกเทศมนตรีฯ และกองช่างออกสำรวจและพิจารณาแก่ไขครับ

เรื่องถนน คสล. เส้นบ้านครูนงเยาว์ นนท์บีญญา ที'ท่อแตกทางท่านปลัดเทศบาล 
ตำบลหอคำได้รับเร่ืองไว้แล้ว

/นายสุนทร...
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นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการลภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เลิกประ'ชุมเวลา ©๒.๔๖ น.

ขออนุญาตเพิ่มเติม ถนน คสล.เส้นไปบ้านครูนงเยาว์ น ั้นรับเรืองไว้แล้วว,าจะ 
ดำเนินการเอาดินด้านข้างขึ้นมาและเทปูนทับ แต่รถตักหน้า'ชุดหลังของเรานั้นส่งซ่อมมัน 
ขำรุดเพิ่งมาเมื่อวาน และตอนนี้ออกไปขุดลงท่อประปาหมู,ที, ๒ กรณีเป็นหลุมเป็นบ่อให้ 
นายยิ่งยง ทีหอคำ ตักดินไปซ่อมแซมก่อน ไม่ต้องไปซื้อหินมาใส่ ถ้าเอาดินไปใส่ตอนนี้ก็ 
เละเท่าเดิม ถ้าลำบากมากก็อดทนอีกนิดใกล้หมดฤดูฝนแล้วเราก็ดำเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้ครับ

ดำเนินการอย่างท่านปลัดเสนอเอาดินแถวนั้นไปก่อนเพื่อแก้ไขป้ญหาช่วงนี้ครับ อยาก 
หารือกับท่านสมาซิกในการขอไข้เงินสะสมลำรองจ่ายหลังเลิกประขุมผมขอเขิญเฉพาะ 
ท่านสมาซิกปรึกษาหารือกันหลังปิดประขุมครับ

ตอนนี้ก็อยูในระเบียบวาระที่ ๖ มีสมาซิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเซิญครับ...หากไม่มีท่าน 
ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมก็ฃอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประขุมด้วยความพร้อมเพรียงให้เกียรติ 
ซึ่งกันและกัน ช่วยกันแก้ไขและพัฒนาตำบลหอคำขอบคุณครับ สำหรับการประขุมสภา 
สมัย สามัญ สมัยที' ๔/๒๔๖๖ เราก ็ได ้ดำเน ินการประข ุมปรึกษาหารือก ันมานาน 
พอสมควรแล้ว ขอบคุณครับ

ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานสภาฯ จึงส่ังปิดประขุม
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(นายสุนทร สุดแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ / เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.
(สมัย นารีนทร์รักษ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหฐตํๆ


